

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี (นโยบายด้านอื่น ๆ)

ลำดับที่	นโยบาย	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่	สาระสำคัญ	ผลการดำเนินงาน/แผนการ/โครงการ (ม.ค.-มี.ค. ๒๕๕๒)	
๑.	<p>๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>๑.๑ สร้างความเชื่อมั่นละคระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค</p> <p>๑.๑.๕ ฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กำลังประสบปัญหาเป็นการเร่งด่วน โดยจัดทำเป็นแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะสั้นที่ครอบคลุมภาคเกษตรและเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการท่องเที่ยว ภาคการส่งออก ภาคอสังหาริมทรัพย์ การสร้างงานและสร้างรายได้ในชนบท การพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติและฟื้นฟูทรัพยากร ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๒ พร้อมทั้งจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเม็ดเงินของรัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและเพื่อให้สามารถบรรเทาภาวะความเดือดร้อนของประชาชนและภาคธุรกิจได้</p>			<p><u>โครงการขยายบริการทางการเงินขั้นพื้นฐานให้กับกองทุนหมู่บ้านด้วยระบบงานเคาน์เตอร์แสนสะดวก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ลงพื้นที่เพื่อประชุมชี้แจงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) ไปแล้ว ๒๙ จังหวัด ประมาณ ๓๑๕ กองทุน มี กทบ. ที่เข้มแข็งและมีศักยภาพโดยผ่านการคัดเลือกของธนาคารประมาณ ๑๘ แห่ง - ได้นำเสนอขออนุญาต ธปท. ไปแล้ว เมื่อ ก.ค. ๕๑ จำนวน ๑๑ แห่ง ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตจาก ธปท. - ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (๑.) เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ การลงระบบงาน การเป็นพี่เลี้ยง การร่วมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น หาก กทบ. ทั้ง 11 แห่ง ได้รับอนุมัติจาก ธปท. จะดำเนินการได้ทันที และจะนำเสนอ กทบ. อีก ๗ แห่ง ขออนุญาตต่อ ธปท. ต่อไป (๒.) วางแผนเตรียมลงพื้นที่เพื่อการขยายผลโครงการต่อไป <p><u>โครงการสินเชื่อ OTOP</u></p> <p>เพียงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ให้การสนับสนุนสินเชื่อจำนวน ๖๑ ราย วงเงิน ๖๒.๒๐ ล้านบาท ยอดหนี้ ๔๖.๗๑ ล้านบาท NPL จำนวน ๒ ราย วงเงิน ๐.๘๔ ล้านบาท ยอดหนี้ ๐.๕๘ ล้านบาท</p>	<p>บมจ. ธนาคารกรุงไทย</p>
๒.	<p>๔. นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>๔.๒ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ</p> <p>๔.๒.๒.๕ สร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม โดยรัฐอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งเครือข่ายรวมกลุ่ม และปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อ ขยายขอบเขตการดำเนินการให้สินเชื่อ และประกันสินเชื่อ โดยใช้เครือข่ายธนาคารและสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน</p>			<p><u>โครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน</u></p> <p>๑. ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สินเชื่อเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักร (Machine Fund) ตามโครงการความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ระยะ ๒ - โครงการกรุงไทย SMEs เพื่อนแท้แก่วิสาหกิจ : <ul style="list-style-type: none"> ▪ สินเชื่อเพื่อคู่ค้าภาครัฐ และสินเชื่อเพื่อคู่ค้าภาคเอกชน เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้จัดหาสินค้า และ/หรือบริการที่เป็น 	<p>บมจ. ธนาคารกรุงไทย</p>

ลำดับที่	นโยบาย	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่	สาระสำคัญ	ผลการดำเนินงาน/แผนการ/โครงการ (ม.ค.-มี.ค. ๒๕๕๒)	
	ดังกล่าวได้			<p>SMEs ในการขายสินค้า และ/หรือบริการให้แก่หน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชน</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ สินเชื่อกู้วิกฤตการส่งออก เพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ส่งออก ▪ สินเชื่อเพิ่มผลผลิต SMEs เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า/บริการ ▪ สินเชื่อกรุงไทยประหยัดพลังงาน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการลงทุนโครงการที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน <p>๒. เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาแนะนำและสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ SMEs รวมทั้ง การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เพื่อให้ SMEs สามารถเข้าถึงและเลือกใช้บริการสินเชื่อที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง โดยผ่านทางโทรศัพท์ E-mail และการจัดบูธ นิทรรศการต่างๆ</p> <p>๓. สนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่สิ้นสุดการได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. โครงการพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs (KTB-MMS) <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมและพัฒนาลูกค้า SMEs ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจยุคใหม่ เพิ่มพูนประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ตามสภาพแวดล้อม การแข่งขัน และภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดการสร้างงาน และการเพิ่ม GDP ของประเทศ - สนับสนุนการริเริ่มและก่อตั้งธุรกิจ SMEs ใหม่ โดยให้ความรู้การจัดทำแผนธุรกิจ ซึ่งเป็นรากฐานในการบริหารจัดการทางการเงิน และการจัดทำบัญชีอย่างเป็นระบบ 	

ลำดับที่	นโยบาย	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่	สาระสำคัญ	ผลการดำเนินงาน/แผนการ/โครงการ (ม.ค.-มี.ค. ๒๕๕๒)	
				<p><u>ผู้เข้าอบรม</u></p> <p>เจ้าของและทายาททางธุรกิจ SMEs ของธนาคารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน ๕๐ คน/รุ่น เข้าร่วมอบรมทั้งด้านการบริหารจัดการ การตลาด และร่วมทำกิจกรรม “เกมธุรกิจ” เพื่อสร้างแนวคิดในการปรับตัว แก้ปัญหา รวมถึงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ ขยายปริมาณทาง ธุรกิจให้กับลูกค้า ตลอดจนจูงใจยอดทางธุรกิจ</p> <p><u>การดำเนินโครงการ</u></p> <p>จัดการอบรมร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรุ่นที่ ๑ ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ รุ่นที่ ๒ จัดเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ และมีแผนจะจัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs อย่างต่อเนื่อง โดยให้ ครอบคลุมทั้ง SMEs ในเขตภูมิภาค</p> <p>๕. โครงการ SME-KTB Awards</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เป็นโครงการที่มอบรางวัลให้กับลูกค้า SMEs ของ ธนาคารที่มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรักษาสິงแวดล้อม/ประหยัด ทรัพยากรและพลังงานที่ชัดเจนถือปฏิบัติอย่างจริงจังควบคู่กับการมีหลักธรรมาภิ บาล โดยแบ่งประเภทของรางวัลเป็น ๒ ด้าน ๆ ละ ๒ รางวัล สำหรับสถาน ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม รวมทั้งสิ้น ๔ รางวัล คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รางวัลด้านความเป็นธรรมาภิบาล - รางวัลด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม <p>ทั้งนี้ จะคัดเลือกจากผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นลูกค้าของธนาคารทั่ว ประเทศ</p> <p><u>ความคืบหน้าโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบและตัดสินผู้ประกอบการชนะเลิศ โดยคณะกรรมการ ซึ่ง ประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานของธนาคาร และสถาบัน สิ่งแวดล้อม - จัดพิธีมอบรางวัลแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒ 	